



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน ๒ อัตรา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา

เรียง แล้ว ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	ผลคะแนนการสอบในแต่ละภาค			
			ภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เต็ม ๑๐๐ คะแนน	ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน	รวม คะแนน เต็ม ๒๐๐ คะแนน	คิดเป็นร้อยละ
๑	๐๐๔	นายอัครพล แสงพิทักษ์	๘๖	๘๖	๑๗๒	๘๖
๒	๐๐๓	นายณัฐพงษ์ พลรบ	๘๖	๘๕	๑๗๑	๘๕.๕
๓	๐๐๒	นายวิโรจน์ ยอดดวงใจ	๗๐	๘๔	๑๕๔	๗๗

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เรียง แล้ว ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	ผลคะแนนการสอบในแต่ละภาค			
			ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข) เต็ม ๑๐๐ คะแนน	ภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน	รวม คะแนน เต็ม ๒๐๐ คะแนน	คิดเป็นร้อยละ
๑	๐๐๑	นายสมพงษ์ แย้มนาศักดิ์	๖๘	๘๖	๑๕๔	๗๗
๒	๐๐๓	นายจตุรงค์ ศรีสุข	๖๖	๘๔	๑๕๐	๗๕
๓	๐๐๒	นายศุภชัย อาสาทำ	๖๐	๘๔	๑๔๔	๗๒

/การขึ้นบัญชี...

การขึ้นบัญชี

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอัยกเล็กหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี ให้บัญชีผู้ได้รับสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอัยกเล็ก

กรณีที่มีผู้การเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดระนอง อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดก็ได้

ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชี

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด เว้นแต่มีความจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียน
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่ทำสัญญาจ้าง หรือตามที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

หากปรากฏว่าภายหลัง ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะมีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา

การทำสัญญาจ้าง

ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. ขอให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
๒. ขอให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุ หากผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้ารับการเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จะดำเนินการเรียกรายงานตัวผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับถัดไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายกุศล ศรีปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่